

สรุปข่าวประจำวัน 17-23 มกราคม 2567

ขายข้าว “GtoG” อินโดนีเซียใหม่ ต้องไม่ขายถูก-โปร่งใสรัฐนำเอกชนตาม

“ภูมิธรรม” สั่งกรมการค้าต่างประเทศลุย “จีทูจี” โฉมใหม่ไม่ขายถูก รัฐนำเอกชนตาม ประเดิมล็อตแรก อินโดนีเซีย 1 ล้านตัน-เอกชน 1 ล้านตัน เดินหน้าสู่เป้าหมาย 7.5 ล้านตัน ปี’67 พร้อมลุยยกเครื่อง อคส. เตรียมปั่น ศูนย์กระจายสินค้า

นายภูมิธรรม เวชยชัย เปิดเผยว่า ปีนี้กระทรวงตั้งเป้าหมายการส่งออกข้าวไว้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายปี 2566 ปริมาณ 7.5 ล้านตัน และสิ่งสำคัญจะต้องเน้นการเพิ่มระดับราคาต่อหน่วยที่ดีขึ้น โดยขณะนี้ได้มอบหมายให้กรมการค้าต่างประเทศดำเนินการเจรจาขยายข้าวแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (GtoG) ปริมาณ 1 ล้านตัน และเจรจาขายแบบ เอกชนอีก 1 ล้านตัน ซึ่งคำสั่งซื้อดังกล่าว เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567 ได้พิจารณาเห็นชอบให้มีการเจรจาสนต่อหลังจากที่นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง (เศรษฐา ทวีสิน) ได้ไปเจรจาขยายข้าวให้กับประธานาธิบดีอินโดนีเซียก่อนหน้านี้

“ในช่วงปีใหม่จากที่ได้หารือกับตัวแทนสมาคมผู้ส่งออกข้าว และสมาคมโรงสีข้าวไทย รวมถึงสมาคมผู้ส่งออกสินค้าทางเรือ ต่างประเมินว่าแนวโน้มการส่งออกสินค้าเกษตรจะดีขึ้น โดยในส่วนของสินค้าข้าวปี 2566 คาดว่าจะทำได้ 8.5 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 7.5 ล้านตัน”

ส่วนในปีนี้ไทยต้องเร่งทำตลาดส่งออก เราไม่กลัวการที่อินเดียจะกลับมาส่งออกในช่วงกลางปี โดยได้เริ่ม นำร่องให้เจรจากับตลาดอินโดนีเซียก่อน คาดว่าจะได้ความชัดเจนในเดือนนี้

“การเจรจากับอินโดนีเซียตอนนี้รัดไปแล้ว ให้กรมการค้าต่างประเทศ ไปก่อน ไปคุยกับบูล็อก รัฐวิสาหกิจ ที่เป็นหน่วยงานจัดซื้อข้าวก่อน ยังไม่ได้กำหนดราคา แต่ให้ลองดูเงื่อนไขเขา เราจะทำจีทูจี 1 ล้านตัน และให้เอกชน 1 ล้านตัน”

“เรากังวลว่าท่านจะยึดติดภาพเดิม เราไม่ยากให้เห็นว่าเป็นจีทูจีรูปแบบเดิม แต่อยากให้มองใหม่ ว่าปรับเปลี่ยนให้ภาครัฐนำเอกชนตาม ไม่ใช่จีทูจีแบบที่รัฐไปขายเองในราคาถูก แต่รัฐจะไปเป็นประกันให้ว่าถ้าซื้อจีทูจี จะมีข้าวส่งมอบแน่นอน รัฐบาลเป็นหัวหอกไปเจรจา แต่เอกชนเป็นผู้สนับสนุน”

นอกจากแผนการทำจีทูจีอินโดนีเซียแล้ว กระทรวงจะต้องรอผลสรุปในส่วนของการขยายระยะเวลาส่งมอบข้าวสัญญา GtoG กับคอฟโก้ รัฐวิสาหกิจจีนในสัปดาห์หน้าอีก 280,000 ตันให้สำเร็จ และตนจะนำคณะเดินทางไปเจรจาขยายตลาดข้าวที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐ ระหว่างวันที่ 17-22 มกราคมนี้ เพื่อจัดกิจกรรมโปรโมตข้าวไทย

ทั้งยังมีแผนจะขยายการเจรจากับอีกหลายประเทศ เช่น ซาอุดีอาระเบีย แอฟริกา ตะวันออกกลาง รวมถึง อิหร่านซึ่งจะต้องปลดล็อกเรื่องการชำระเงินจากที่ถูกใช้มาตรการแซงก์ชันจากตะวันตก เพราะการส่งออกสินค้าข้าว ถือเป็นสินค้าจำเป็นต่อการดำรงชีวิตไม่ควรนำมาตราการแซงก์ชันมาใช้

สำหรับภาพรวมการส่งออกข้าว 11 เดือน (ม.ค.-พ.ย.) 2566 มีปริมาณ 7.94 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 14.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน มูลค่า 159,550.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 28.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยแบ่งตามชนิด

ข้าวเป็นข้าวขาว 4.47 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 31% ข้าวหนึ่ง 1.32 ล้านตัน ลดลง 0.9% ข้าวหอมมะลิ 1.44 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 0.6% ข้าวหอมไทย 474,806 ตัน เพิ่มขึ้น 9.3% ข้าวเหนียว 227,012 ตัน ลดลง 25% ส่วนตลาดส่งออกข้าวไทย เบอร์ 1 ได้แก่ อินโดนีเซีย 1.27 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 2,144.7% แอฟริกา 876,184 ตัน เพิ่มขึ้น 26.6% อิรัก 814,805 ตัน ลดลง 44.2% สหรัฐ 648,946 ตัน เพิ่มขึ้น 8.9% และจีน 367,204 ตัน ลดลง 44%

พร้อมกันนี้ กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์การคลังสินค้า (อคส.) ซึ่งมุ่งจะให้อคส.ทำหน้าที่เป็นศูนย์กระจายสินค้าได้ แต่สิ่งสำคัญอยู่ที่บุคลากรใน อคส.จะต้องปรับเปลี่ยน ต้องสร้างความมั่นใจให้ได้ว่า อคส.จะสามารถปรับทิศทางการทำงานได้

“ศูนย์กระจายสินค้า วางแผนจะทำ ถ้า อคส.แข็งแกร่งจะทำอะไรก็ได้หมด จะไปทำศูนย์กระจายสินค้าที่ต่างประเทศ หรือที่ภูมิภาคก็ได้ หากมีศูนย์กระจายสินค้าจะช่วยอะไรอีกมาก อคส.ต้องทำให้มั่นใจจากภาพลักษณ์ที่มีอยู่ก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเจน เพื่อจะไม่ติดใจ ต้องพิสูจน์ให้เห็นเลยว่าจะทำอย่างไร ผมเร่งเครื่อง อคส. เพราะทุกอันของกระทรวงพาณิชย์ ผมเข้าไปดูไปศึกษาหมดแล้ว”

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

พาณิชย์เฮ! ปี'66 ส่งออกข้าวทะลุ 8.8 ล้านตัน - โภยเงินเฉียด 1.8 แสนล้าน

รายงานข่าวจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการส่งออกข้าวไทยทั้งปี 2566 (ม.ค.-ธ.ค.) ว่า ไทยส่งออกข้าว ปริมาณ 8.86 ล้านตัน สูงกว่าเป้าหมายทั้งปีที่ตั้งไว้ที่ 8.5 ล้านตัน คิดเป็นมูลค่ารวม 5,192 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 179,783 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2565 พบว่าปริมาณและมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น 16.12% และ 31.88% ตามลำดับ โดยอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทต่อเหรียญสหรัฐ ของการส่งออกข้าวปี 2566 โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 34.63 บาทต่อเหรียญสหรัฐ แข็งค่าขึ้น 0.66% จากช่วงเดียวกันปี 2565

ทั้งนี้ ในเดือนธ.ค. 2566 ราคาส่งออกข้าวไทย ทุกชนิดยกเว้นข้าวเหนียวปรับราคาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า โดย ข้าวหอมมะลิ เพิ่มขึ้น 4.87% จาก 854 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 896 เหรียญสหรัฐ/ตัน, ข้าวหอมไทย เพิ่มขึ้น 10.55% จาก 744 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 826 เหรียญสหรัฐ/ตัน, ข้าวหนึ่ง เพิ่มขึ้น 7.56% จาก 594 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 639 เหรียญสหรัฐ/ตัน, ข้าวขาว 10% เพิ่มขึ้น 7.78% จาก 597 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 643 เหรียญสหรัฐ/ตัน และข้าวเหนียว ลดลง 0.38% จาก 796 เหรียญสหรัฐ/ตัน เป็น 793 เหรียญสหรัฐ/ตัน

สำหรับข้าวที่ไทยส่งออกได้มากที่สุดคือ ข้าวขาว คิดเป็น 55.35% ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ข้าวหอมมะลิไทย 18.11%, ข้าวหนึ่ง 16.98%, ข้าวหอมไทย 5.91%, ข้าวเหนียว 2.89% และข้าวกล้อง 0.76% ตามลำดับ

ตลาดส่งออกสำคัญอันดับหนึ่ง คือ ภูมิภาคเอเชีย คิดเป็นสัดส่วน 39.24% ของปริมาณการส่งออกข้าวไทยทั้งหมด เช่น อินโดนีเซีย จีน มาเลเซีย เป็นต้น รองลงมาได้แก่ ภูมิภาคแอฟริกา 29.81% เช่น แอฟริกาใต้ เซเนกัล แคเมอรูน เป็นต้น, ตะวันออกกลาง 13.71% เช่น อิรัก เยเมน อิสราเอล เป็นต้น, อเมริกา 11.45% เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา เป็นต้น ยุโรป 3.40% เช่น ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร เป็นต้น และโอเชียเนีย 2.39% ตามลำดับ เช่น ปาปัวนิวกินี ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ เป็นต้น

“ปี 2566 ไทยสามารถทำยอดส่งออกข้าวแซงเวียดนาม จนขึ้นมาเป็นอันดับ 2 ของโลกได้แล้ว โดยอินเดียยังคงเป็นแชมป์ส่งออกข้าวอันดับ 1 ของโลก ส่งออกได้รวม 17.33 ล้านตัน รองลงมา ได้แก่ ไทย 8.51 ล้านตัน เวียดนาม 8.05 ล้านตัน ปากีสถาน 3.46 ล้านตัน และสหรัฐ 1.99 ล้านตัน ตามลำดับ”

สำหรับแนวโน้มส่งออก ปี 2567 คาดช่วงไตรมาสแรกจะส่งออกได้ดี เพราะผู้นำเข้าสำคัญอย่าง อินโดนีเซีย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ จะนำเข้าข้าวจากไทยเพื่อชดเชยสต็อกข้าวในประเทศที่ลดลง และเก็บเป็นสต็อกข้าวสำรองเพื่อความมั่นคงทางอาหาร จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยล่าสุดอินโดนีเซีย มีความต้องการซื้อข้าวไทยประมาณ 2 ล้านตัน รวมทั้ง มาตรการจำกัดการส่งออกข้าวของอินเดีย มีผลบังคับใช้คาดว่าจนถึงหลังการเลือกตั้งในเดือนพ.ค. 2567

อย่างไรก็ตาม ปริมาณการส่งออกข้าวไทยในปี 2567 คาดว่าจะลดลงจากปี 2566 เนื่องจากผลผลิตข้าวไทยลดลงจากภัยแล้ง และความผันผวนเศรษฐกิจโลกกระทบต่อกำลังซื้อที่มา ข้าวสต็อกออนไลน์

ดึงอินฟลูเอนเซอร์ 27 คน โปรโมตอาหารไทย ส่งข้าวหอมมะลิบุกห้าง Ralphs Fresh Fare

“ภูมิธรรม” นำทีมเซลส์แมน บุกห้างสรรพสินค้า Ralphs Fresh Fare ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่มีสาขากว่า 190 สาขา โปรโมตข้าวหอมมะลิ พร้อมหาหรือผู้นำเข้า-ผู้ประกอบการรายใหญ่ หวังดันสินค้าไทยเข้าตลาดสหรัฐเพิ่ม ล่าสุดชวนอินฟลูเอนเซอร์สหรัฐโปรโมตอาหารไทย

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ผมนำทีมเซลส์แมนประเทศโปรโมตสินค้าข้าวหอมมะลิพรีเมียมที่ห้าง Ralphs Fresh Fare ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่มีสาขากว่า 190 สาขา พร้อมได้หารือกับ Mrs.Chris Wong ประธานบริษัท Golden Star Trading Inc. ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิ และอาหารกระป๋องจากไทยรายใหญ่ และ Mr.Michael Taccone ผู้จัดการห้าง ห้าง Ralphs Fresh Fare ซึ่งเป็นห้างในเครือบริษัท Kroger Co. (โครเกอร์) ซึ่งเป็นเจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐ มีจำนวน 2,759 แห่ง และกำลังอยู่ระหว่างการซื้อกิจการเครือ Albertson ซึ่งมีซูเปอร์มาร์เก็ตในมือจำนวน 2,323 แห่ง หากรวมกันสำเร็จจะมีซูเปอร์มาร์เก็ตมากกว่า 5,000 แห่ง ในการผลักดันสินค้าไทยเข้าตลาดสหรัฐ

“การลุยโปรโมตสินค้าไทยและหาหรือกับผู้ประกอบการ ผู้นำเข้าสหรัฐ เพราะได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและโอกาสของสินค้าไทย และหวังว่าผู้ประกอบการห้างจะให้ความร่วมมือกับผู้นำเข้าสินค้าไทย และพิจารณา สั่งซื้อสินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหาร เกษตรแปรรูป สินค้านวัตกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออก”

พร้อมกันนี้ ผมฝากผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย ปรับตัวและให้ความสำคัญกับกติกาการค้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ เรื่องคาร์บอนเครดิต การดูแลสิ่งแวดล้อม กรีนอีโคโนมี ซึ่งจะเพิ่มแต้มต่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป

“อาหารการกินประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก คนไทย คนต่างชาติ คนเอเชีย ชาวตะวันตกก็ชื่นชอบอาหารไทย ถูกปากทุกคน เป็นซอฟต์แวร์อย่างหนึ่ง ยืนยันว่าสินค้าไทยโดยเฉพาะอาหาร คนนิยมชมชื่นมาก เดือนมีนาคมนี้เราจะไปพบคนที่กรุงเทพฯ อยากนำสินค้าตัวใหม่ของประเทศไทยมาขายที่นี่ เป็นห้างที่มีสาขาในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก ซึ่งเค้าผูกพันกับประเทศไทย” นายภูมิธรรมกล่าว

จากนั้นนายภูมิธรรมได้ไปพบกับนายเอนก พลอยแสงงาม ประธานบริษัท LAX-C Inc. ที่ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่เป็นผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จัดการจำหน่าย และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก มีการนำเข้าอาหารจากเอเชีย ทั้งข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้กระป๋อง เส้นก๋วยเตี๋ยว น้ำมะขามเปียก แป้งมันสำปะหลัง อุปกรณ์สำหรับใช้ในร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง ขอความร่วมมือให้ช่วยพิจารณาเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รายเล็กและรายย่อยอีกด้วย

นายภูมิธรรมกล่าวอีกว่า ผมยังได้เดินทางไปที่ร้านอาหารไทย Farmhouse Kitchen Thai Cuisine LA และพบกับเชฟป๊อป นายเชวม แสงสว่าง เจ้าของผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของร้าน จนมีกว่า 7 สาขา และได้พบกับ อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง FoodBeast Team ที่มีผู้ติดตามบน instagram กว่า 1.6 ล้านคน และอินฟลูเอนเซอร์คนอื่น ๆ อีกกว่า 26 คน มาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอาหารไทย ต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า อาหารไทยอร่อย มีเอกลักษณ์ และเป็นที่ยอมรับในสหรัฐ

นอกจากนี้ ตนได้พบกับเชฟมนตรีจากร้าน 8E8 Thai street food ซึ่งได้รับรางวัล Thai SELECT มา สาธิตการปรุงเมนู ข้าวผัดสับปะรด จากข้าวหอมมะลิพรีเมียม ที่ตนมาส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าข้าวไทยให้แก่ ผู้บริโภคชาวอเมริกันได้รู้จัก ที่ห้าง Ralphs Fresh Fare ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยชื่นชมเชฟที่ช่วยเผยแพร่ ความเป็นไทย ผ่านการจำหน่ายอาหารไทย และการใช้รถฟู้ดทรัค

กำลังเป็นที่นิยมในหมู่ชาวอเมริกัน คนรุ่นใหม่ ที่ตกต่งให้เห็นถึงความเป็นไทย เป็นตัวอย่างที่ดีมากในการ ใช้ซอฟต์แวร์ด้านอาหาร และการบริการอาหาร มีการไปขายที่สเปซเอ็กซ์ด้วย ซึ่งขายดีมาก สำหรับเมนูที่เป็นที่ นิยมของทางร้าน อาทิ ผัดไท ผัดซีอิ้ว และผัดซี๊มา เป็นต้น

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

“ภูมิธรรม” ลุยโปรโมตข้าวพรีเมียม อเมริกา พร้อมถก Golden Star ดันซื้อข้าว-สินค้าไทยเพิ่ม

“รองนายกฯ ภูมิธรรม” ถก Golden Star ผู้นำเข้า-ห้างรายใหญ่ ดันซื้อข้าว-สินค้าไทยเพิ่ม พร้อมโปรโมต ขายข้าวพรีเมียมที่ห้างดังสหรัฐฯ Ralphs Fresh Fare ที่มีกว่า 190สาขาย่อยอาหารไทยเป็นซอฟต์แวร์อย่างหนึ่ง

วันที่ 19 มกราคม 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ เปิดเผยในระหว่างการเป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทย ที่ห้าง Ralphs Fresh Fare นครลอสแอนเจลิส สหรัฐฯ ร่วมกับบริษัท Golden Star ผู้นำเข้าข้าวและอาหารจากไทยว่า การค้าข้าวโลก มีแนวโน้มแข่งขันกันอย่างรุนแรง มากขึ้น จากกรณีที่เกิดขึ้นเดี่ยว อาจพิจารณายกเลิกมาตรการระงับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดิในเร็วๆ นี้ ไทย จึงต้องเร่งทำตลาดข้าว เพื่อเร่งรัดการส่งออกข้าวไทยเพิ่มขึ้น รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าข้าวไทยให้แก่ผู้บริโภค ชาวอเมริกันได้รู้จัก ในฐานะข้าวคุณภาพดี มีมาตรฐาน และกระตุ้นให้เกิดการซื้อข้าวไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในฝั่ง ตะวันตกที่มีชาวเอเชียอยู่เป็นจำนวนมาก มีโอกาสที่จะจำหน่ายสินค้าอาหารไทยสูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีให้ไทยส่งออก ข้าวไปยังตลาดสหรัฐฯ ดังนั้น สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครลอสแอนเจลิส จึงได้จัดกิจกรรม ส่งเสริมการขายข้าวหอมมะลิพรีเมียมของไทย ที่ห้าง Ralphs Fresh Fare ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ที่มีสาขา กว่า 190 สาขา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวหอมมะลิไทย และกระตุ้นการบริโภคให้มากขึ้น

ทั้งนี้ จากการหารือกับนางคริส หว่อง ประธานบริษัท Golden Star Trading Inc. ผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิ และอาหารกระป๋องจากไทยรายใหญ่ พบว่า มีการนำเข้าข้าวไทยปีละ 60-70 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งขอบคุณที่นำเข้า สินค้าไทยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และร่วมมือจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์สินค้าไทยมาโดยตลอด หวังว่าจะมีการนำเข้า สินค้าจากไทยเพิ่มขึ้นในอนาคต และหากมีปัญหาอุปสรรคอะไรที่ต้องการให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือ ตนพร้อมที่จะช่วยเหลือแก่ไขให้

ส่วนการหารือกับผู้จัดการห้าง Ralphs Fresh Fare ซึ่งเป็นห้างในเครือบริษัท Kroger Co. (โครเกอร์) เจ้าของซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ มีจำนวน 2,759 แห่ง ได้ขอบคุณ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญและโอกาส

ของสินค้าไทยในการจัดกิจกรรมร่วมกัน และหวังว่าห้างจะให้ความร่วมมือกับผู้นำเข้าสินค้าไทยพิจารณา สั่งซื้อ สินค้าไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอาหาร เกษตรแปรรูป สินค้านวัตกรรมที่มีศักยภาพในการผลิตและส่งออก

พร้อมกันนั้น ได้ไปพบกับนายเอนก พลอยแสงงาม ประธานบริษัท LAX-C Inc. ผู้นำเข้า ผู้จัดจำหน่าย และธุรกิจค้าส่งค้าปลีก ซึ่งพบว่า มีการนำเข้าอาหารจากไทย และเอเชีย ทั้งข้าวหอมมะลิ ผัก ผลไม้กระป๋อง เส้น ก๋วยเตี๋ยว น้ำมะขามเปียก แป้งมันสำปะหลัง อุปกรณ์สำหรับใช้ในร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ตกแต่ง โดยได้ขอความร่วมมือให้ช่วยเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะผู้ประกอบการเอสเอ็มอี รายเล็กและรายย่อย

นายภูมิธรรม กล่าวต่อว่า สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศกำลังเร่งจัดกิจกรรมการส่งออกสินค้าไทยในพื้นที่ต่างๆ ทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง ตนขอฝากผู้ประกอบการและผู้ส่งออกไทย ปรับตัวและให้ความสำคัญกับกติกาการค้าของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ เรื่องคาร์บอนเครดิต การดูแลสิ่งแวดล้อม กรีนอีโคโนมี ซึ่งจะเพิ่มแต้มต่อการแข่งขันอย่างยั่งยืนต่อไป

“อาหารการกินไทยได้ชื่อว่าเป็นครัวของโลก คนไทย คนต่างชาติ คนเอเชีย ชาวตะวันตกก็ชื่นชอบอาหารไทย ถูกปากทุกคน เป็นซอฟต์แวร์เวอร์อย่างหนึ่ง ยืนยันว่าสินค้าไทยโดยเฉพาะอาหาร คนนิยมชมชื่นมาก เดือนมีนาคมนี้เขาจะไปพบตนที่กรุงเทพฯ อยากนำสินค้าตัวใหม่ของประเทศไทย มาขายที่นี่ เป็นห้างที่มีสาขาในสหรัฐอเมริกาจำนวนมาก ซึ่งเขาผูกพันกับประเทศไทย”
ที่มา ไทยรัฐออนไลน์

ภูมิธรรม บุคสหรัฐ เตรียมขายข้าวพรีเมียม เจรจรายใหญ่ ทำหน้าที่ทีมเซลล์แมนประเทศ

ภูมิธรรม บุคสหรัฐ เตรียมขายข้าวพรีเมียม เจรจรายใหญ่ ทำหน้าที่ทีมเซลล์แมนประเทศ คาดส่งออกเพิ่มอีก 1,750 ล้านบาท

วันที่ 17 มกราคม นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า ตนกำลังเดินทางไปที่นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเร่งรัดและผลักดันการนำเข้าสินค้า โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิพรีเมียม ในสหรัฐฯ และขยายเครือข่ายพันธมิตรทั้งตลาดสินค้าระดับบนและเจาะตลาดเฉพาะกลุ่ม โดยตั้งเป้าหมายการเดินทางในครั้งนี้จะสามารถผลักดันการส่งออกสินค้าข้าวและอาหารไปยังสหรัฐฯไม่ต่ำกว่า 1,750 ล้านบาท ทั้งนี้ตลาดสหรัฐฯ เป็นคู่ค้าศักยภาพลำดับที่ 2 ของไทย และสหรัฐฯมีการนำเข้าข้าวจากไทยเป็นอันดับ 1 สูงถึง 605,170 ตัน ตามด้วยอินเดียเป็นอันดับที่ 2 ที่ 232,570 ตัน และจีน 85,270 ตัน ซึ่งเป็นตลาดเป้าหมายเชิงรุกตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการเร่งขยายการค้าและการส่งออก โดยเฉพาะฝั่งตะวันตกของสหรัฐฯ มีชุมชนคนไทยและคนเอเชียอาศัยอยู่หนาแน่น มีกำลังซื้อสูง

โดยช่วงวันที่ 18-19 ม.ค. จะพบผู้ประกอบการ และผู้นำเข้ารายใหญ่ อาทิ Golden Star Trading Inc. ,Ralphs Fresh Fare ,United Natural Foods, Inc ,LAX-C Inc. และ Overhill Farm, Inc พร้อมจัดกิจกรรม Instore Promotion โปรโมทสินค้าข้าวหอมมะลิ ร่วมเป็นสักขีพยาน MOU ขายข้าวไทย และมีการมอบเครื่องหมาย Thai SELECT แก่ร้านอาหารไทย และพบกับอินฟลูเอนเซอร์ของสหรัฐฯ ทำคอนเทนต์โปรโมทอาหารไทย เพื่อทำหน้าที่ทีมเซลล์แมนประเทศ สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้นำเข้า ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าข้าวไทยและอาหารไทย และหารือแนวทางการร่วมมือในการขยายช่องทางการกระจายสินค้าของผู้ประกอบการไทยรายเล็ก รายย่อยที่ต้องการขยายตลาดมายังสหรัฐฯต่อไป

นายภูมิธรรม กล่าวว่า ได้เห็นนโยบายทูตพาณิชย์ แต่ละประเทศใช้เครือข่าย อินฟลูเอนเซอร์ท้องถิ่น ขยายโอกาสให้กับสินค้าไทย โดยเรากำลังแข่งขันกันในทุกตลาด วันนี้เราต้องคิดนอกกรอบ หาดตลาดใหม่ รูปแบบใหม่ที่เป็นประโยชน์

สหรัฐฯเป็นตลาดที่ใหญ่มาก เรามีความสัมพันธ์ทางการค้าและด้านอื่นๆ กับสหรัฐฯมานาน เป็นตลาดใหญ่ของข้าวหอมมะลิไทย ซึ่งคนเอเชียที่นี้ก็นิยมทานอาหารไทย เป็นเรื่องที่ดีมาก มาครั้งนี้ จะพบผู้ประกอบการ ผู้นำเข้ารายใหญ่ เครือข่ายนำเข้าข้าวหอมมะลิ และสินค้าไทย มาอยู่ในห้างใหญ่ เช่น Costco และดูระบบคลังสินค้ากระจายสินค้า เพราะจะทำให้เรามีระบบที่ครบถ้วน พัฒนาคุณภาพให้สินค้าของเราอยู่ในระดับพรีเมียม ได้ราคาเกษตรกรได้ประโยชน์

“เราเดินตามแนวทางของท่านนายกฯที่สร้างทีมไทยแลนด์ เราสร้างทีมพาณิชย์ประสานทีมไทยแลนด์ ใช้ทรัพยากรแต่ละกรมฯที่มีเครื่องมือศักยภาพ การใช้ระบบการค้าขายแบบอีคอมเมิร์ซต่างๆ จะเป็นประโยชน์เปิดโลกให้กว้างขึ้น รับรู้ว่าจะทำอะไร ให้เรามองตัวเอง ปรับตัวเองให้ก้าวทันสมัยมากขึ้น” นายภูมิธรรมกล่าว
ที่มา มติชนออนไลน์

‘เกณฑ์’เผย‘กรมการข้าว’เตรียมประกาศรับรองพันธุ์เพิ่มตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

‘เกณฑ์’เผย ‘กรมการข้าว’ เตรียมประกาศรับรองพันธุ์เพิ่ม เดินหน้าพัฒนาคุณภาพข้าว ตั้งเป้าเป็นประเทศส่งออกข้าวอันดับหนึ่ง

เมื่อวันที่ 21 มกราคม น.ส.เกณฑ์ อุ่นจิตร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายมุ่งเน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดีมีคุณภาพ ให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของผลผลิตให้มีคุณภาพมากขึ้น และมีศักยภาพการผลิตที่สูงขึ้น รองรับความต้องการของตลาดโลก และสามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ รัฐบาลจึงส่งเสริมให้มีการพัฒนาพันธุ์ข้าวที่หลากหลาย เพื่อให้เกษตรกรได้มีพันธุ์ข้าวให้เลือกเพาะปลูก ตอบโจทย์ในแต่ละพื้นที่ เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนได้เป็นอย่างดี

น.ส.เกณฑ์กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมารวมการข้าวมีการรับรองพันธุ์ข้าวอย่างต่อเนื่อง โดยในปัจจุบันมีพันธุ์ข้าวที่ผ่านการรับรองพันธุ์จากกรมการข้าวแล้วทั้งสิ้น จำนวน 172 พันธุ์ ครอบคลุมทุกชนิดและประเภทข้าวที่ปลูกในนิเวศการทำนาของประเทศไทย และเตรียมประกาศรับรองข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มอีก เช่น ข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง ศักยภาพให้ผลผลิต 1,300 กก.ต่อไร่ อายุเก็บเกี่ยว 110-115 วัน ต้นแข็ง ไม่หักล้ม ต้านทานโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ และข้าวเจ้าพื้นแข็ง ผลผลิตสูง อายุสั้น (95-105 วัน) ศักยภาพให้ผลผลิต 1,200 กิโลกรัมต่อไร่ เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย ปริมาณอมิโลส 26.6% มีกลิ่นหอม (ปริมาณ 2AP = 0.418 ppm) ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล ทนน้ำท่วมฉับพลันปานกลาง

รองโฆษกรัฐบาลกล่าวด้วยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รว.เกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความสำคัญกับข้าว ซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาความสามารถด้านการผลิตและการตลาดตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีแนวทางให้การรับรองส่งเสริมผลิตข้าวคุณภาพให้ได้มากที่สุด และต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับเกษตรกร เพื่อพัฒนาให้ในอนาคตอีก 3-4 ปี จะทำให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวคุณภาพอันดับหนึ่ง
ที่มา มติชน

เวียดนาม

สัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวยังคงทรงตัวในระดับสูงเป็นสัปดาห์ที่ 3 ติดต่อกัน โดยราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ระดับ 653 เหรียญสหรัฐต่อดัน (ถือเป็นราคาที่สูงที่สุดในรอบ 15 ปี) เท่ากับระดับ 653 เหรียญสหรัฐต่อดัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางภาวะอุปทานข้าวในตลาดที่อยู่ในภาวะตึงตัว ขณะที่ผู้ซื้อต่างประเทศกำลังรอดูผลผลิตข้าวฤดูใหม่ (the winter-spring crop) ที่ใกล้จะออกสู่ตลาด เพราะคาดว่าราคาข้าวมีแนวโน้มจะอ่อนตัวลงจากระดับปัจจุบัน

วงการค้าคาดว่า ในปีนี้ความต้องการข้าวจากตลาดต่างประเทศยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะจากตลาดหลัก ซึ่งได้แก่ ประเทศฟิลิปปินส์ และจีน ซึ่งคาดว่าจะช่วยให้ราคาข้าวในประเทศยังคงอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งจะดึงดูดใจให้เกษตรกรขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้นในฤดูถัดไป

ข้อมูลเบื้องต้นในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-12 มกราคม 2567 มีกำหนดการขนถ่ายสินค้าข้าวขึ้นเรือบรรทุกสินค้าที่ทำเรือ Ho Chi Minh City port จำนวนข้าวประมาณ 80,840 ตัน โดยปลายทางส่วนใหญ่ไปยังฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย

ขณะที่ สมาคมอาหารเวียดนามรายงานว่า ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1-11 มกราคม 2567 มีเรือบรรทุกสินค้าจำนวน 11 ลำเข้าเทียบท่าเพื่อรอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือจำนวนรวมประมาณ 79,100 ตัน โดยจอดรอขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือที่ทำเรือ Ho Chi Minh port

ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2566 – 11 มกราคม 2567 มีการขนถ่ายสินค้าขึ้นเรือโดยมีปลายทางไปประเทศคิวบา 30,000 ตัน อินโดนีเซีย 12,500 ตัน และฟิลิปปินส์ 76,700 ตัน

สำนักข่าว Bloomberg รายงานโดยอ้างอิงข้อมูลกรมการผลิตพืช (the Crop Production Department) ว่า การผลิตข้าวเปลือกของเวียดนามในปี 2567 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 43 ล้านตัน และการส่งออกข้าวคาดว่าจะอยู่ที่ 8 ล้านตัน

ทั้งนี้ คาดว่าการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูการผลิตฤดูหนาว-ฤดูใบไม้ผลิ (the winter-spring crop) จะเริ่มขึ้นในไม่ช้านี้ และคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 10.66 ล้านตัน

สำหรับการผลิตข้าวเปลือกของเวียดนามในปี 2566 คาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 43.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี และในปี 2556 เวียดนามสามารถส่งออกข้าวได้มากถึง 8.13 ล้านตัน ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2552

ที่มา *Oryza.com*

กัมพูชา

สำนักข่าว Phnom Penh Post และ Khmer Times รายงานว่า กระทรวงพาณิชย์ (Minister of Commerce) ได้จัดพิธีเปิดการส่งออกข้าวสารครั้งแรกของกัมพูชาไปยังสหราชอาณาจักร (UAE) ที่สำนักงานใหญ่ Oneroad Group เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2567 โดยข้าวล็อตแรกมีจำนวน 500 ตัน จากคำสั่งซื้อ 60,000 ตัน คิดเป็นมูลค่า 54 ล้านเหรียญสหรัฐ

การส่งออกข้าวจำนวน 500 ตัน ดำเนินการผ่านบริษัท One Road Group ในขณะที่การส่งออกครั้งต่อไปจะดำเนินการผ่านบริษัทนี้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ในงานเฉลิมฉลองการส่งออกข้าวกัมพูชาครั้งแรกไปยังสหราชอาณาจักร

มิเรตส์ในครั้งนี้ นาง Cham Nimmol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้แสดงความยินดีกับบริษัท One Road Group ที่ประสบความสำเร็จในการส่งออกข้าวกัมพูชาไปยังตลาดสหรัฐอเมริกาฯ พร้อมทั้งเปิดเผยว่าในฐานะรัฐบาลยังคงพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรอย่างเต็มที่เพื่อสร้างโอกาสให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตมากขึ้น และส่งเสริมการแข่งขันระดับนานาชาติสำหรับผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของกัมพูชา

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมมือกับกระทรวง สถาบัน และหุ้นส่วนที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกันต่อไปเพื่อส่งเสริมและพัฒนาข้าวกัมพูชาให้มีชื่อเสียงบนเวทีระดับนานาชาติ โดยกระทรวงพาณิชย์จะจัดงานจับคู่เจรจาธุรกิจ โดยกำหนดในปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ที่เมืองอาบูดาบี เพื่อส่งเสริมและสร้างโอกาสในการตลาดใหม่ๆ สำหรับข้าวกัมพูชามากขึ้น

ทั้งนี้ ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ กัมพูชา-สหรัฐอเมริกา (CEPA) ได้ลงนามอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ครอบคลุมลดภาษี 97.8% ของภาษีทั้งหมด โดยมีสินค้าสำคัญๆ ของกัมพูชา ได้แก่ สินค้าเกษตร เช่น ข้าว เม็ดมะม่วงหิมพานต์ ผัก ผลไม้ กล้วย มะม่วง ข้าวโพด พริก ทุเรียน เค้กข้าว ผลไม้อบแห้ง เป็นต้น สินค้าอุตสาหกรรม เช่น จักรยาน ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ยานพาหนะไฟฟ้า รวมทั้งกระเป๋าเพื่อการเดินทาง รองเท้า และเสื้อผ้า เป็นต้น

ในปี 2565 มูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่างทั้งสองประเทศ อยู่ที่ประมาณ 400 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2564

ที่มา *Oryza.com*

ฟิลิปปินส์

สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ระบุในแถลงการณ์ว่า รัฐบาลจะสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยลดการสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและลดการพึ่งพาการนำเข้า โดยตั้งเป้าเพิ่มสต็อกข้าวและข้าวโพดภายใน 23 วัน

นายฟรานซิสโก ทิว ลอเรล รัฐกระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์กล่าวว่า ฟิลิปปินส์มุ่งเป้ายกระดับการผลิตในฟาร์มและการประมงให้ทันสมัย รวมถึงพัฒนาระบบโลจิสติกส์

นายทิวกล่าวเสริมว่า ผลผลิตในฟาร์มประมาณ 30% สูญเสียไปจากการขนส่งที่ไม่ดี และการลดความสูญเสียดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของพืชผักที่มีมูลค่าสูงได้มากถึง 15%

ข้อมูลรัฐบาลระบุว่า ฟิลิปปินส์สูญเสียธัญพืชและข้าวโพดหลังการเก็บเกี่ยวจำนวนมากถึง 494,000 เมตริกตันหรือคิดเป็นมูลค่า 1.08 หมื่นล้านเปโซต่อปี

รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะสร้างคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้แล้วเสร็จ 47 แห่งภายในเดือนมิถุนายน 2571 ซึ่งเป็นช่วงสิ้นสุดวาระของประธานาธิบดีเฟอร์ดินานด์ มาร์กอส จูเนียร์ และเพิ่มขึ้นจาก 268 แห่งที่สร้างขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน

ทั้งนี้ ฟิลิปปินส์เผชิญปัญหาการราคาข้าวเพิ่มขึ้นอย่างกะทันหัน แม้พยายามควบคุมโดยการกำหนดเพดานราคาข้าวในเดือนกันยายน 2566 และลดภาษีนำเข้าลงก็ตาม โดยดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เพิ่มขึ้น 3.9% ในเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งเพิ่มขึ้นในอัตราต่ำที่สุดในรอบ 22 เดือน แต่ราคาข้าวปรับตัวขึ้นเร็วที่สุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2552

สำนักอุตสาหกรรมพืช (Bureau of Plant Industry : BPI) รายงานว่า ณ วันที่ 11 มกราคม 2567 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวแล้ว 56,090.63 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 66 ใบ) โดยนำเข้าจากประเทศเวียดนาม มากที่สุดจำนวนประมาณ 36,910 ตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65.8% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศไทยจำนวน 16,351 ตัน (29.2% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) เมียนมาจำนวน 1,040 ตัน (1.9% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ปากีสถานจำนวน 897 ตัน (1.6% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) และญี่ปุ่น 892 ตัน

สำหรับบริษัทผู้นำเข้าที่สำคัญ 10 อันดับแรก (ที่นำเข้าตั้งแต่วันที่ 1-11 มกราคม 2567) ได้แก่

1. Macman Rice and Corn Trading นำเข้าจำนวน 6,500 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 2 ใบ)
2. Kingfields Trade, Inc. นำเข้าจำนวน 6,150 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 6 ใบ)
3. ORISON FREE ENTERPRISE INC. นำเข้า 5,950.85 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 6 ใบ)
4. River Valley Distribution, Inc. นำเข้าจำนวน 5,010 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 3 ใบ)
5. COCOMART COMMODITIES INC. นำเข้าจำนวน 4,750 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 1 ใบ)
6. KRYSTAL SAN PEDRO RICE MILL นำเข้าจำนวน 4,320 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 8 ใบ)
7. LUCKY BUY AND SELL นำเข้าจำนวน 3,240 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 2 ใบ)
8. Star Guesser Agri Trading นำเข้าจำนวน 3,160 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 5 ใบ)
9. SCANNERS ASIA LOGISTICS TREAD, INCORPORATED นำเข้า 2,750 ตัน (ใช้ SPSIC จำนวน 5 ใบ)
10. Asia Agricom Trading Inc. นำเข้าจำนวน 2,160 ตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 2 ใบ)

ในปี 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 3.6 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 4,543 ใบ) ลดลงประมาณ 5.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 3.826 ล้านตัน (ใช้ใบอนุญาต SPSIC จำนวน 4,302 ใบ) ในปี 2565 โดยในปี 2566 ฟิลิปปินส์นำเข้าจากประเทศเวียดนามจำนวนประมาณ 2.984 ล้านตัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 82.9% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด ตามด้วยประเทศไทยจำนวน 344,514 ตัน (9.6% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศเมียนมาจำนวน 151,183 ตัน (1.9% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศปากีสถานจำนวน 99,280 ตัน (1.6% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) ประเทศอินเดียจำนวน 13,759 ตัน (0.4% ของการนำเข้าข้าวทั้งหมด) นอกจากนี้ ยังนำเข้าจาก กัมพูชา 3,615 ตัน จีน 1,560 ตัน ไต้หวัน 1,250 ตัน ญี่ปุ่น 524.8 ตัน อิตาลี 12.36 ตัน และสเปน 0.96 ตัน
ที่มา *Oryza.com*

อินโดนีเซีย

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า หน่วยงาน Bulog หรือ สำนักงานโลจิสติกส์แห่งรัฐ (The State Logistics Agency (Bulog)) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดซื้อของรัฐของอินโดนีเซียได้ออกประกวดราคาระหว่างประเทศ (an international tender) เพื่อซื้อข้าวจำนวน 500,000 ตัน จากประเทศไทย เวียดนาม เมียนมา กัมพูชา ปากีสถาน อินเดีย และจีน โดยกำหนดยื่นข้อเสนอภายในวันที่ 29 มกราคม 2567 และกำหนดส่งมอบในเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2567

ทั้งนี้ เงื่อนไขของการประกวดราคาในครั้งนี้ ยังระบุด้วยว่าจะต้องเป็นข้าวขาว 5% จากฤดูกาลผลิต 2566/67 และมีอายุไม่เกิน 6 เดือน

Bulog ระบุว่า ในการประมูลเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ได้ซื้อข้าวมากกว่า 500,000 ตัน โดยข้าวจะมาจาก ไทย เวียดนาม ปากีสถาน และเมียนมา ซึ่งผู้ค้าข้าวนานาชาติระบุว่า การซื้อข้าวเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ได้ กำหนดให้มีการจัดส่งที่รวดเร็ว โดยข้าวจะต้องมาถึงอินโดนีเซียภายในวันที่ 30 มกราคม 2567 นี้

สำนักข่าว XINHUA รายงานโดยอ้างสำนักงานสถิติของอินโดนีเซีย (Statistics Indonesia (BPS)) ซึ่งได้ รายงานว่าอินโดนีเซียวางแผนนำเข้าข้าวสารในปี 2024 จำนวน 2 ล้านตัน เพื่อตอบรับอุปทานภายในประเทศและ ป้องกันผลกระทบจากการเก็บเกี่ยวที่ไม่อุดมสมบูรณ์อันมีต้นเหตุจากปรากฏการณ์เอลนีโญ

รายงานระบุว่าอินโดนีเซียมีแนวโน้มขาดแคลนข้าวในปี 2024 จำนวน 2.8 ล้านตัน ส่วนข้าวนำเข้าจะมา จากเวียดนาม ไทย และจีน ขณะเดียวกันรัฐบาลอินโดนีเซียจะต้องดำเนินการตามโควตานำเข้าข้าวคงค้างจากปีก่อน จำนวน 5 แสนตัน

ทั้งนี้ อินโดนีเซียวางแผนจะนำเข้าข้าวภายในสิ้นเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ เพื่อหลีกเลี่ยงช่วงฤดูการ เก็บเกี่ยวในเดือนมีนาคม และเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นระหว่างช่วงถือศีลอดหรือรอมฎอน (มีนาคม) และเทศกาลอีดิลฟิตรี (เมษายน)

ประธานาธิบดีโจโก วิโดโด (Joko Widodo) กล่าวในงานพัฒนาเกษตรกรทั่วชวากลางที่ GOR Satria Purwokerto, Banyumas Regency, Central Java ว่า รัฐบาลอินโดนีเซียจะยังไม่ระงับการนำเข้าข้าว เพราะในปี 2567 รัฐบาลยังคงจัดสรรการนำเข้าข้าวอีกอย่างน้อย 2 ล้านตัน โดยเขาว่าเป็นเรื่องยากสำหรับอินโดนีเซียที่จะ ยกเลิกการพึ่งพาการนำเข้าข้าว เขากล่าวว่าการผลิตข้าวในประเทศไม่เป็นไปตามเป้าหมาย นอกจากนั้น ประชากร ของอินโดนีเซียยังคงเพิ่มขึ้นทุกปี แม้ว่าอินโดนีเซียต้องการหยุดนำเข้าข้าว แต่ในทางปฏิบัติเป็นเรื่องยากมากเพราะ ไม่สามารถผลิตได้เพียงพอ เนื่องจากทุกปีมีประชากรที่ต้องการอาหารเพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในทุกปีจำนวนทารกที่เกิดโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 4 ถึง 4.5 ล้านคน นอกจากนี้ประเทศที่มีข้าวจำนวนมาก บางประเทศไม่ยินดีที่จะขายข้าวให้อินโดนีเซีย

ขณะที่รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ เน้นย้ำถึงผลผลิตทางการเกษตรที่ลดลงในพื้นที่เขตชวากลาง โดยมี รายงานว่าพื้นที่ดังกล่าวมีผลผลิตข้าวลดลง ดังนั้นจึงต้องขอให้เกษตรกรในชวากลางเพิ่มผลผลิต โดยรัฐบาลจะ ดำเนินโครงการด้านการเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตต่อไป

ทั้งนี้ เกาะชวาเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหลักของอินโดนีเซีย โดยผลผลิตส่วนใหญ่มาจาก เกาะชวตะวันตก และเกาะชวากลางกลาง ตามลำดับ

ที่มา *Oryza.com*

ญี่ปุ่น

กระทรวงเกษตรฯ (the Ministry of Agriculture, Forests, and Fisheries; MAFF) ประกาศการประมูล นำเข้าข้าวแบบ Ordinary import (MA) ครั้งที่ 9 ปีงบประมาณ 2566 (เมษายน 2566-มีนาคม 2567) ในวันที่ 26 มกราคม 2567 ซึ่งกำหนดจะซื้อข้าวรวม 59,000 ตัน ประกอบด้วย

1. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 2 ล้านตัน (รวม 26,000 ตัน) กำหนดส่งมอบวันที่ 5 พฤษภาคม-15 มิถุนายน 2567

2. ข้าวสารเมล็ดกลาง (Non-glutinous milled rice – medium grain) จากประเทศใดก็ได้ (Global Tender) จำนวน 12,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 เมษายน-10 มิถุนายน 2567

3.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศไต้หวัน (Global Tender) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 1 เมษายน-15 พฤษภาคม 2567

4.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศไต้หวัน (Global Tender) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 15 เมษายน-30 พฤษภาคม 2567

5.ข้าวสารเมล็ดยาว (Non-glutinous milled rice – long grain) จากประเทศไต้หวัน (Global Tender) จำนวน 7,000 ตัน กำหนดส่งมอบวันที่ 25 เมษายน-10 มิถุนายน 2567

รายละเอียดที่ https://www.maff.go.jp/j/seisan/boueki/nyusatu/n_announce/attach/pdf/index-208.pdf

ทั้งนี้ การประมุลนำเข้าข้าวแบบ Ordinary import ทั้ง 8 ครั้งก่อนหน้านี้นี้ ญี่ปุ่นตกลงซื้อข้าวรวม 352,960 ตัน ประกอบด้วยข้าวจากประเทศไทยรวม 168,960 ตัน (คิดเป็นสัดส่วน 47.87% ของจำนวนที่ญี่ปุ่นซื้อ) ซึ่งประกอบด้วยข้าวสารเมล็ดยาว 164,600 ตัน และข้าวเหนียวเมล็ดยาว 4,360 ตัน นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังได้ซื้อข้าวเมล็ดกลางจากประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวน 148,000 ตัน ข้าวเมล็ดกลางจากประเทศจีน 12,000 ตัน และข้าวเมล็ดกลางจากประเทศออสเตรเลีย 24,000 ตัน

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่าในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากประเทศต่างๆรวมประมาณ 257,200 ตัน ลดลงประมาณ 6.5% เมื่อเทียบกับปริมาณ 275,000 ตัน ในปี 2565 โดยนำเข้าจากประเทศต่างๆดังนี้

1.ประเทศไทย จำนวนประมาณ 148,500 ตัน ลดลงประมาณ 7.2% เมื่อเทียบกับ 160,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 ประกอบด้วยข้าวหอม 138,100 ตัน ข้าวขาว 3,900 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆประมาณ 6,500 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 57.7% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด ลดลงประมาณ 0.9% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาด ในช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 58.2%

2.ประเทศเวียดนาม จำนวนประมาณ 60,100 ตัน ลดลง 8.9% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 66,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2565 ประกอบด้วยข้าวหอมประมาณ 55,300 ตัน ข้าวขาว และข้าวชนิดอื่นๆรวมประมาณ 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 23.4% ลดลง 2.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 24.0%

3.ประเทศจีน จำนวนประมาณ 21,200 ตัน ลดลง 4.9% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 22,300 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วยข้าว See Mew (ข้าวหอม) จำนวนประมาณ 100 ตัน และข้าว Yu Jien (ข้าวเหนียว) ประมาณ 21,000 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆประมาณ 100 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 8.2% เพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 8.1%

4.ประเทศกัมพูชา จำนวนประมาณ 13,000 ตัน เพิ่มขึ้น 23.8% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 10,500 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 5.1% เพิ่มขึ้น 34.2% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 3.5%

5. ประเทศญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 11,200 เพิ่มขึ้น 8.7% เมื่อเทียบกับจำนวนประมาณ 10,300 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 4.4% เพิ่มขึ้น 15.8% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 3.8% (แนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ)

6. ประเทศสหรัฐอเมริกาประมาณ 500 ตัน ลดลง 82.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 2,900 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 0.2% ลดลง 81.8% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 1.1%

7. ประเทศอื่นๆประมาณ 2,700 ตัน ลดลง 10.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,000 ตัน ในช่วงเดียวกันในปีที่ผ่านมา คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 1% ลดลง 9.1% เมื่อเทียบกับเดียวกันของปี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 1.1%

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นๆ ในปี 2566 (มกราคม-ธันวาคม 2566) มีปริมาณ 9,742 ตัน เพิ่มขึ้น 0.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 9,660 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 8,683 ตัน เพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 8,358 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังสหรัฐอเมริกาประมาณ 761 ตัน ลดลง 3.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 788 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ส่งไปยังแคนาดาประมาณ 179 ตัน เพิ่มขึ้น 13.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 158 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา เป็นต้น

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ฮองกงมีจำนวนผู้เก็บสต็อกข้าวที่ได้จดทะเบียนแล้ว (Registered stockholders of rice) จำนวน 238 ราย และมีสถานที่เก็บรักษาข้าวที่ได้รับอนุมัติ (Approved rice storage places) จำนวน 142 แห่ง สำหรับการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮองกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนธันวาคม 2566 รวม 14,600 ตัน และมีสต็อกสำรอง (Reserve stock for the import period) จำนวน 11,300 ตัน

สำหรับอัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยในปี 2022 อยู่ที่ประมาณ 37 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เท่ากับจำนวน 37 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2021 แต่ลดลงประมาณ 17.8% เมื่อเทียบกับจำนวน 45 กิโลกรัมต่อคนต่อปี ในปี 2013

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮองกงนำเข้าจากประเทศต่างๆนั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 6.96 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 7.23 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 5.65 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 5.47 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ในเดือนก่อนหน้า และราคานำเข้าข้าวจากจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 5.96 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นจาก 5.89 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 13.54 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.64 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 11.06 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เท่ากับ 11.06 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า และราคาข้าวของจีน (Chinese Yu Jien) อยู่ที่ 13.32 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงจาก 13.42 เหรียญฮองกงต่อกิโลกรัม ในเดือนก่อนหน้า

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ภาวะราคาข้าวปรับตัวสูงขึ้น โดยราคาข้าวหนึ่งอินเดียพุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบ 4 เดือนนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา โดยที่ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 525-535 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เพิ่มขึ้นจากระดับ 510-517 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน

ผู้ส่งออกในเมือง Kakinada ในรัฐ Andhra Pradesh กล่าวว่า แม้ว่าในช่วงนี้ความต้องการข้าวจากผู้ซื้อต่างประเทศจะมีไม่มากนัก แต่ราคาข้าวเปลือกในประเทศยังคงแข็งแกร่ง เนื่องจากอุปทานข้าวในตลาดมีน้อยลง เพราะรัฐบาลเร่งจัดซื้อข้าวตามโครงการจัดหาข้าวของรัฐบาลในปริมาณปัจจุบัน

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติของปากีสถาน (the Pakistan Bureau of Statistics (PBS)) รายงานว่า ในช่วงครึ่งแรก (กรกฎาคม-ธันวาคม 2566) ของปีงบประมาณ 2023/24 (กรกฎาคม 2566-มิถุนายน 2567) ปากีสถานส่งออกข้าวมูลค่าประมาณ 1.63 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นประมาณ 76% จากประมาณ 927 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2022/23 โดยรัฐบาลคาดการณ์ว่าการส่งออกข้าวจะมีมูลค่าเกินระดับ 3.5 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ในปีงบประมาณ 2023/24

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 การส่งออกข้าวของปากีสถานเพิ่มขึ้น 48.35% เมื่อเทียบเป็นรายปี เป็น 2.57 ล้านตัน จากประมาณ 1.732 ล้านตันในปีที่แล้ว ซึ่งประกอบด้วยข้าวบาสมาดิจำนวนประมาณ 318,284 ตัน และข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวนประมาณ 2.252 ล้านตัน

การส่งออกที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากมาตรการห้ามส่งออกข้าวบางชนิดของอินเดีย โดยผู้ซื้อจากแอฟริกาและเอเชียที่เคยซื้อข้าวจากอินเดียได้เปลี่ยนมาซื้อข้าวจากปากีสถานมากขึ้น ซึ่งผู้ส่งออกคาดหวังว่าความต้องการข้าวของปากีสถานจะเพิ่มขึ้นจนกว่าอินเดียจะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าว

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการตลาด (Marketing year) 2023/24 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566-31 สิงหาคม 2567) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2566 - 16 มกราคม 2567 มีการนำเข้าข้าว (ข้าวเปลือก (คิดเป็นข้าวสารแล้ว) ข้าวกล้อง ข้าวสาร แต่ไม่รวมข้าวหัก) ปริมาณ 384,761 ตัน ลดลงประมาณ 22.77% เมื่อเทียบกับจำนวน 498,176 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 40,388 ตัน ลดลงประมาณ 54.16% เมื่อเทียบกับจำนวน 109,933 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้าจำนวน 334,372 ตัน ลดลงประมาณ 13.88% เมื่อเทียบกับจำนวน 388,242 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา สำหรับข้าวหักนั้น มีการนำเข้าปริมาณ 99,603 ตัน ลดลงประมาณ 48.37% เมื่อเทียบกับจำนวน 192,924 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 16 มกราคม 2567 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 14,985 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 - 16 มกราคม 2567 ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย ประเทศเนเธอร์แลนด์ 68,069 ตัน ฝรั่งเศส 67,083 ตัน อิตาลี 48,224 ตัน สเปน 33,139 ตัน เยอรมนี 31,056 ตัน โปแลนด์ 29,280 ตัน เบลเยียม 26,250 ตัน โปรตุเกส 16,327 ตัน สาธารณรัฐเชค 16,200 ตัน สวีเดน 14,167 ตัน ลิทัวเนีย 6,024 ตัน บัลแกเรีย

5,438 ตัน เดนมาร์ค 4,041 ตัน สโลวาเกีย 4,021 ตัน ไอร์แลนด์ 3,434 ตัน ฟินแลนด์ 2,338 ตัน ไชปรัส 2,130 ตัน ออสเตรีย 2,330 ตัน ฮังการี 1,735 ตัน มอลต้า 1,374 ตัน โรมานี 1,371 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การนำเข้าข้าวของปีการตลาด (Marketing year) 2023/24 ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566-14 มกราคม 2567 สหภาพยุโรปนำเข้าข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) จากปากีสถานจำนวน 24,773 ตัน ลดลง 12.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากกายอานาจำนวน 19,240 ตัน ลดลง 8.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอูรุกวัยจำนวน 17,272 ตัน เพิ่มขึ้น 98.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากอินเดียจำนวน 12,436 ตัน ลดลง 29.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว นำเข้าจากไทยจำนวน 2,966 ตัน ลดลง 19.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) มีการนำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 85,415 ตัน เพิ่มขึ้น 28.5% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา นำเข้าจากไทยจำนวน 58,921 ตัน เพิ่มขึ้น 16.9% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา นำเข้าจากเมียนมาจำนวน 49,475 ตัน ลดลง 52.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา นำเข้าจากปากีสถาน 43,308 ตัน เพิ่มขึ้น 26.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา นำเข้าจากอินเดียจำนวน 41,662 ตัน เพิ่มขึ้น 58.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา

ส่วนในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) มีการนำเข้าจากเมียนมาจำนวน 58,661 ตัน ลดลง 51.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา นำเข้าจากอาร์เจนตินาจำนวน 15,578 ตัน เพิ่มขึ้น 19.1% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา นำเข้าจากบราซิลจำนวน 11,844 ตัน ลดลง 63.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา นำเข้าจากไทยจำนวน 7,052 ตัน เพิ่มขึ้น 9.0% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา นำเข้าจากกัมพูชาจำนวน 7,935 ตัน ลดลง 20.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่าน มา

ประเทศในสหภาพยุโรปที่นำเข้าข้าวชนิดต่างๆ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566-14 มกราคม 2567 ในกลุ่มข้าวกล้อง (Husked rice) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น เบลเยียม 19,225 ตัน เนเธอร์แลนด์ 16,885 ตัน โปรตุเกส 15,239 ตัน สเปน 10,888 ตัน ฝรั่งเศส 7,563 ตัน อิตาลี 8,509 ตัน บัลแกเรีย 3,310 ตัน โปแลนด์ 3,233 ตัน เดนมาร์ค 853 ตัน ลิทัวเนีย 552 ตัน เยอรมนี 725 ตัน เป็นต้น

ในกลุ่มของข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน (Total Milled & semi-milled) (ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) เช่น ฝรั่งเศส 67,253 ตัน เนเธอร์แลนด์ 54,206 ตัน อิตาลี 37,128 ตัน เบลเยียม 22,518 ตัน โปแลนด์ 22,323 ตัน เยอรมนี 21,982 ตัน สเปน 18,127 ตัน สาธารณรัฐเชค 13,427 ตัน สวีเดน 13,395 ตัน ลิทัวเนีย 6,813 ตัน โปรตุเกส 6,495 ตัน กรีซ (EL) 5,758 ตัน บัลแกเรีย 4,970 ตัน สโลวีเนีย (SI) 4,683 ตัน เดนมาร์ค 4,380 ตัน ฟินแลนด์ 2,183 ตัน ไชปรัส 2,007 ตัน ออสเตรีย 1,696 ตัน โครเอเชีย (HR) 1,690 ตัน ฮังการี 1,498 ตัน มอลต้า 1,133 ตัน โรมานี (RO) 1,009 ตัน เป็นต้น ในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น เบลเยียม 53,660 ตัน เนเธอร์แลนด์ 29,967 ตัน ฝรั่งเศส 12,671 ตัน อิตาลี 6,282 ตัน โปแลนด์ 4,675 ตัน สเปน 4,201 ตัน ลิทัวเนีย 1,950 ตัน โปรตุเกส 1,201 ตัน เป็นต้น

ขณะที่การส่งออกข้าวนั้น ประเทศในสหภาพยุโรปที่ส่งออกข้าวชนิดต่างๆ (ข้าวเปลือก ข้าวกล้อง ข้าวสารที่สีแล้วหรือสีบางส่วน ทั้งสายพันธุ์ Japonica และสายพันธุ์ Indica) ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566-14 มกราคม 2567 เช่น อิตาลี 39,551 ตัน สเปน 13,818 ตัน เบลเยียม 9,825 ตัน เนเธอร์แลนด์ 8,512 ตัน บัลแกเรีย 7,019 ตัน กรีซ (EL) 6,899 ตัน โปรตุเกส 3,781 ตัน ลิทัวเนีย 3,696 ตัน สาธารณรัฐเชค 979 ตัน โปแลนด์ 911

ตัน โรมาเนีย 818 ตัน และในกลุ่มของข้าวหัก (Broken rice) เช่น สเปน 880 ตัน อิตาลี 881 ตัน โปรตุเกส 297 ตัน
สโลวีเนีย (SI) 240 ตัน ลิทัวเนีย 176 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

